
 

156. löggjafarþing 2025.
Þingskjal 795  —  485. mál.

Fyrirspurn

til fjármála- og efnahagsráðherra um tekjur Vegagerðarinnar.

Frá Einari Jóhannesi Guðnasyni.

1. Hvaða tekjur á eftir að gjaldfæra til Vegagerðarinnar, sbr. tekjuliðinn „Tekjufærsla frest-
aðra tekna fyrri ára“ í ársreikningi Vegagerðarinnar, sl. fimm ár?

2. Hversu hátt hlutfall af bifreiðagjöldum sem hafa verið innheimt sl. fimm ár hefur runnið
beint til Vegagerðarinnar?

Skriflegt svar óskast.

 


